

Cộng Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach, FL

Nghi Thức Đọc Kinh Giố



Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và con và Thánh Thần – Amen

(Hát) Cầu Xin Chúa Thánh Thần (TG: Trần Ngọc Phan – Phương Linh) ([PDF file](#))

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Đem xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.

Kinh: Tin - Cây - Mến

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm Người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lạy vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lổi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Lần Hát: Năm Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

- *(Kinh Lạy Cha) Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen*

- *(Kính Kính Mừng)* Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen (**đọc 10 lần**)
- *(Kính Sáng Danh)* Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
- *(Kính Cây Vĩ Danh Chúa Nhân Từ)* Chúng con cây vĩ Danh Chúa Nhân Từ, cho Linh Hồn _____ được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt ĐỨC CHÚA TRỜI sáng láng vui vẻ vô cùng AMEN!

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Đọc Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gio-an

Khi ấy Đức Giêsu trả lời các môn đệ rằng: “Đã đến giờ con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật an hem, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”

Đó là lời Chúa!

(đáp) **Lạy Chúa Ki tô ngợi khen Chúa!**

(hoặc)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gio-an

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem an hem về với Thầy, để Thầy ở đâu, an hem cũng ở đó; và Thầy đi đâu, thì an hem biết đường rồi.” Ông Tôma nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

Đó là lời Chúa!

(đáp) **Lạy Chúa Ki tô ngợi khen Chúa!**

Lời Nguyện Giáo Dân

(Chủ Tế) Anh chị em thân mến, không có gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện trong Đức Giêsu Kitô. Giờ đây chúng ta nâng tâm hồn lên tới Chúa và cầu xin cho những nhu cầu cần thiết của chúng ta.

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh Chúa: Xin Chúa thương ban xuống trên Giáo Hội ơn thánh dồi dào, để Giáo Hội luôn là niềm hy vọng ủi an cho những ai đang sầu khổ thất vọng. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa – (đáp) Xin Chúa nhậm lời chúng con.**
2. Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới: Xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo các quốc gia để họ luôn tìm được những đường hướng phát triển và nâng cao đời sống cho cộng đồng nhân loại trong công lý và yêu thương. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa – (đáp) Xin Chúa nhậm lời chúng con.**
3. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em đang gặp khó khăn trong cuộc sống, hoặc yếu đau sâu khổ, để nhờ lời cầu nguyện và nâng đỡ của chúng ta, xin cho họ luôn vững lòng cậy trông và cảm nhận được tình Chúa yêu thương. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa – (đáp) Xin Chúa nhậm lời chúng con.**
4. Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu đã ly trần trong niềm hy vọng phục sinh, xin cho họ sớm được hưởng vinh quang thiên quốc cùng Mẹ Maria và các Thánh, cách riêng cho linh hồn _____ mà chúng ta cầu nguyện hôm nay. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa – (đáp) Xin Chúa nhậm lời chúng con.**
5. Xin cho nhu cầu hồn xác của riêng mỗi người (thỉnh lạng đôi chút...). **Chúng ta cùng cầu xin Chúa – (đáp) Xin Chúa nhậm lời chúng con.**

(Chủ Tế) Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con luôn vững lòng cậy trông vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa, để chúng con nhận thức được rằng, qua sự chết chúng con được phục sinh vào cuộc sống vĩnh hằng mà Chúa đã hứa ban. Xin cho những tín hữu đã qua đời được hưởng ánh sáng ngàn thu và bình an trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen!

(Hát) Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi (TG: Phanxicô) ([PDF file](#))

1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui.
- ĐK: Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay
4. Sự sống này vào nắm mộ mà không mất đi. Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai theo đường sự sống trọn tình. Mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiển vinh.

Kinh Bồi Trồi

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu. Xưa bồi trồi mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Thì nay chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn _____ đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con. Xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cũng vì Lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức

Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen!

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được vậy con xin chúa lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nỡ lửa luyện tội, xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em bạn hữu con, xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen!

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên Cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kéo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng lên Chúa, cùng cám ơn như vậy. Amen

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen

Các Câu Lạy

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. (đáp) **Thương xót chúng con.**

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh rất Thánh Đức Bà Maria. (đáp) **Cầu cho chúng con.**

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. (đáp) **Cầu cho chúng con.**

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam. (đáp) **Cầu cho chúng con.**

Nữ Vương ban sự bình an. (đáp) **Cầu cho chúng con.**

(Hát) Lạy Mẹ Xin Yên Ủi (TG: Nguyễn Khắc Xuyên) ([PDF file](#)) (TK 1 & 2, hát 3 nếu cần)

ĐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1. Ở Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.
2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con bằng trinh trong. Lòng luôn hơn hờ hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.
3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con. Và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng hết chán phiền. Sự sống này

Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.